

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 2017-CV/BTGTU

Gửi tài liệu sinh hoạt chính trị, tư tưởng
"55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: - Các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh,
- Trường Chính trị Tỉnh.

Ngày 26/04/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" cho cán bộ, đảng viên bằng hình thức trực tiếp tại Tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu địa phương, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gửi tài liệu sinh hoạt chính trị, tư tưởng "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đến các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Trường Chính trị Tỉnh để cung cấp cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và đại biểu tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, thảo luận.

(Có tài liệu kèm theo)

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu BTGTU + Phòng LLCT và LSD (AT).

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Kim Loan

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP

---o0o---

TÀI LIỆU

HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

"55 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH"

Đồng Tháp, tháng 04 năm 2024

TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Buổi sáng ngày 26/4/2024		
08 giờ - 08 giờ 10 phút	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Đồng chí Nguyễn Văn Định , Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
08 giờ 10 phút - 09 giờ 30 phút	Báo cáo Chuyên đề "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"	Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo , Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
09 giờ 30 phút - 09 giờ 45 phút	Nghỉ giải lao	
09 giờ 45 phút - 10 giờ 30 phút	Tiếp tục báo cáo Chuyên đề "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"	Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo , Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương
10 giờ 30 phút - 11 giờ	Phát biểu quán triệt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng	Thường trực Tỉnh uỷ
Buổi chiều ngày 26/4/2024		
14 giờ - 17 giờ	Đại biểu thảo luận tại chi bộ, đảng bộ địa phương, đơn vị	Thường trực cấp uỷ chỉ đạo và chủ trì

DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Công bố năm 1969)

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.

Đó là một điều chắc chắn.

Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam - Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta.

Kế theo đó, tôi sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

*

* *

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "người thọ 70, xưa nay hiếm".

Năm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài năm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

Nhưng ai mà đoán biết tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa?

Vì vậy, tôi đề sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột.

TRƯỚC HẾT NÓI VỀ ĐẢNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh *tự phê bình và phê bình* là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần *đạo đức cách mạng*, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

ĐOÀN VIÊN VÀ THANH NIÊN ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục *đạo đức cách mạng* cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên".

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

NHÂN DÂN LAO ĐỘNG ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có *kế hoạch* thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng *nâng cao đời sống của nhân dân*.

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI - Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

*

* *

VỀ VIỆC RIÊNG - Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điều phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

*

* *

Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.

Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên, nhi đồng quốc tế.

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 1969

HỒ CHÍ MINH

(Trích từ cuốn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phát hành năm 2019)

GỢI Ý THẢO LUẬN

Chuyên đề "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

1. Ý nghĩa lịch sử và thời đại về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đề cập đến trong Di chúc: Về Đảng và xây dựng chính đốn Đảng; Về vấn đề con người và chính sách xã hội với con người; Về bồi dưỡng thế hệ trẻ; Về đoàn kết quốc tế...

3. Những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm qua 55 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh, quốc phòng... trong đó tập trung: Thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước... (liên hệ thực tế).

4. Một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới (liên hệ thực tế).

5. Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và phủ định ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và Di chúc nói riêng.

6. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (liên hệ thực tế).

—————

